



**กรมอนามัย**  
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี

# การดำเนินงานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ และสถานบริการที่จัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น และเยาวชน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี

ชื่อผู้สรุป : นางสาวรุ่งลีนี เพิ่มพูล

เรื่อง : การดำเนินงานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์และสถานบริการที่จัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน

ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี

ที่มาของข้อมูลหรือแหล่งความรู้ : ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี

วันที่ : 30 กันยายน 2562

## เนื้อหา

สถานบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ผ่านมาตรฐานการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (ฉบับบูรณาการ) รวม จำนวน 84 โรงพยาบาล ซึ่งในรอบ 5 เดือนแรกปี 2563 มีโรงพยาบาลในเขตจังหวัดอุตรธานี ขอรับการประเมินและรับรองมาตรฐานจำนวน 2 แห่ง โดยศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานีประสานความร่วมมือจากคณะกรรมการในกรมวิชาการที่เกี่ยวข้อง (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุตรธานี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุตรธานี) จะดำเนินการเยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองฯ ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ จำนวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลโพธิ์กุ่มแก้ว และโรงพยาบาลไชยวาน

เขตสุขภาพที่ 8 มีโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินครบ 3 ปี (ปี 55 - 60) จำนวน 79 แห่ง โดยรพ.เป้าหมายที่ต้องเยี่ยมประเมินตามเกณฑ์ ร้อยละ 30 จำนวน 22 แห่ง แต่ยังมีอุปสรรคของโรงพยาบาลที่ยังไม่รับการประเมินรับรอง คือ นโยบายการดำเนินงานไม่ชัดเจน ขาดความเข้าใจในการให้บริการ ขาดข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวัยรุ่น การขาดการประสานงานกับภาคีเครือข่าย ในการดำเนินงาน และขาดผู้รับผิดชอบคลินิกวัยรุ่นที่ชัดเจน ควรมีการสื่อสารนโยบาย กฎหมาย ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนผ่านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด

## การนำสิ่งที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

1. ควรมีการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดำเนินงาน จัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนสำหรับโรงพยาบาลที่ยังไม่ได้รับการรับรองฯ ร่วมกับการติดตามผลลัพธ์การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. การพัฒนาบริการฯ ควรได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากบริบทของการจัดบริการในโรงพยาบาล นั้น ๆ และนำไปเป็นแนวทางขยายผลให้กับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพเดียวกัน
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของในการจัดบริการสุขภาพฯ ควรมีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินการ พัฒนาระบบบริการฯ ให้ผ่านการประเมินเพื่อเกิดความภาคภูมิใจร่วมกัน

